

# CHOWพื้นฐานเปลี่ยนแรง ทุนแกร่ง-ทุกธุรกิจโตเด่น

#CHOW #พื้นที่ - CHOW พลิกฟื้นหลังกำไรจากขายโรงไฟฟ้าในญี่ปุ่น 1.4 พันล้านบาท เสริมฐานทุนแกร่ง กด D/E ลดจาก 10 เท่า เหลือ 1.03 เท่า ฉายภาพธุรกิจเหล็กปีนี้คาดกวาดออเดอร์ผลิต 1.7 แสนตัน ส่วนปีหน้า 4 แสนตัน โซลาร์โปรเจกต์ โซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่นและออสเตรเลียในมือ 275 เมกะวัตต์ ส่วนในประเทศคาดได้มากกว่า 100 เมกะวัตต์ เติบโตเกิน 2 เท่า พร้อมลุยธุรกิจใหม่ครบโทเคอร์เรนซี

นายกันตเมศร์ โชติจิราภิรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชี บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Steel Billet) รายใหญ่ของประเทศ และธุรกิจพลังงานทดแทนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านบริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัท → **อ่านต่อหน้า 31**



▶ **ปรมัตต์ จุฬอนิซ**

## ➔ CHOW (ต่อจากหน้า 3)

มีประสบการณ์ลงทุนพัฒนาและขายไฟฟ้าให้ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งหมด 100 เมกะวัตต์ ขณะที่ปัจจุบันมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นและออสเตรเลียที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนารวมกันประมาณ 275 เมกะวัตต์

### ● โซลาร์รูปในประเทศ

ส่วนของ Solar Rooftop ในประเทศ ในปีนี้บริษัทเริ่มให้ความสำคัญกับตลาดในประเทศมากขึ้น ทั้งตลาดรายย่อยและรายใหญ่ ซึ่งในปีนี้จะเติบโตมากกว่า 100 เมกะวัตต์ และจะเติบโตเพิ่มขึ้นเกิน 2 เท่าในปีหน้า ซึ่งตลาดในประเทศไทยปีนี้บริษัทเชื่อในศักยภาพ อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตในต่างประเทศ ที่ทุกสเกลมาก่อนทำมาเกิน 100 เมกะวัตต์ มีทักษะสูง และยังมีโซลาร์รูปที่อปที่ได้รับความนิยมจากโรงไฟฟ้าแห่งประเทศไทย และติดตั้งแล้วกว่า 1 พันหลังคาเรือน การเข้าไปติดตั้งใหม่ถือเป็นจุดแข็งของบริษัท

สำหรับธุรกิจเหล็กซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของบริษัท หลังจากนี้พร้อมเดินหน้าผลิตสินค้าป้อนให้กับ

ลูกค้าที่ได้ลงนามในสัญญาจ้างผลิตเหล็กแท่งยาว (Steel Billets) จำนวน 400,000 ตันต่อปี พร้อมทั้งเตรียมผลิตสินค้าแบบใหม่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น โดยคาดหวังจะได้รับคำสั่งซื้อจากการผลิตลูกค้าในปีนี้ 1.7 แสนตัน และปีหน้า 4 แสนตัน

### ● ลุยธุรกิจใหม่ทำเงิน

ด้านธุรกิจใหม่ครบโทเคอร์เรนซี บริษัทเริ่มศึกษาตั้งแต่ปลายปีก่อน ซึ่งดูในเรื่องผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเริ่มทยอยลงทุนภายในไตรมาสที่ 2/2565 ถือเป็นธุรกิจอนาคตที่บริษัท คาดหวังจะสร้างโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อหาช่องทางในการสร้างรายได้ที่มั่นคงในอนาคต โดยปัจจุบันบริษัทได้ทยอยลงทุนติดตั้งเครื่องชุดและเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจใหม่แล้ว โดยคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง และคืนทุนได้ภายใน 2 ปี ซึ่งลงทุนไม่เกิน 150 ล้านบาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องชุด

นายปรมัตต์ จุฬอนิซ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไตรมาสที่ 1/2565 บริษัทพลิกกำไรสุทธิ 1,205.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

1,270.52 ล้านบาท หรือ 1,950% โดยมาจากธุรกิจเหล็กเริ่มเปิดเดินสายการผลิตครั้งใหม่ และรับรู้กำไรจากการขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น อีก 4 โครงการ กำลังการผลิตรวม 56.9 เมกะวัตต์ เป็นจำนวนเงินรวม 1,423.46 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัทได้ชำระคืนหนี้สินที่ใช้ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าให้กับธนาคารเป็นจำนวนกว่า 6,401.74 ล้านบาท ส่งผลให้หนี้สินลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนทุนของบริษัทแข็งแกร่งมากขึ้น โดยอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (IBD/E) ลดลงจาก 10.22 เท่า มาอยู่ที่ระดับ 1.03 เท่า และส่วนทุนเพิ่มขึ้นจาก 815 ล้านบาท มาเป็นกว่า 2,060 ล้านบาท